



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๐ ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเรียงตามลำดับคะแนน ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพงศ์ นิลยาภรณ์	๐๑	๗๘.๕๐	ลำดับที่ ๑

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน (กองช่าง)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ เชียงวงศ์	๐๑	๙๒.๒๕	ลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่ หนด กำหนด
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรท่านใดมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งที่ได้รับการเลือกสรร
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุและแต่งตั้งหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดเพชรบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมควร เภาวน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

สรุปผลคะแนนประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลข ประจำตัว สอบ	ผลคะแนน สอบแบบ ปรนัย	ผลคะแนน สัมภาษณ์	ผลคะแนน รวม	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพงศ์ นิลยาภรณ์	๐๑	๓๖	๔๒.๕๐	๗๘.๕๐	

สรุปผลคะแนนประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
ตำแหน่ง คนงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลข ประจำตัว สอบ	ผลคะแนน สัมภาษณ์	ผลคะแนน รวม	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ เชียงวงศ์	๐๑	๙๒.๒๕	๙๒.๒๕	